



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอานใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สังกัดกองช่าง จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการสอบภาคปฏิบัติเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอานใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน อำเภอานใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง โดยการสอบภาคปฏิบัติ และภาคสัมภาษณ์ ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างดังนี้

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล
๑	๐๐๑	นายอนุพงศ์ ชวลิต

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน ขอแจ้งให้ผู้สอบผ่านทราบ ดังนี้

๑. ผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน จะต้องทำสัญญาจ้าง โดยกำหนดระยะเวลาการจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป มีสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๑ ปี และจะได้รับค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมค่าครองชีพ ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการกำหนด

๒. ผู้ผ่านการเลือกสรร ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศนี้ ถ้ามีกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

๒.๑ ผู้นั้นได้สละสิทธิการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่เลือกสรร

๒.๒ ผู้นั้นไม่ปรากฏงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่ว่าจะแต่งตั้ง ในตำแหน่งที่เลือกสรรได้

๓. การสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ

/เลือกสรร...

เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งหากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ จะถือว่า ผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานจ้าง หรือจะพิจารณาให้ออกจากราชการในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนินแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประดิษฐ์ แยมอิม

(นายประดิษฐ์ แยมอิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน